

# สายการบินเอทีฮัดประกาศเพิ่มเที่ยวบินสู่ประเทศญี่ปุ่น

## ญี่ปุ่น

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาแอร์เวย์ส ประกาศเพิ่มเที่ยวบินเป็นเที่ยวบินประจำวันจากมหานครอานาฮิเมะไปยังกรุงโตเกียว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556 เป็นต้นไป



ในเดือนมีนาคม 2552 เป็นต้นมา สายการบินเอทีฮัด ถือเป็นสายการบินของตะวันออกกลางรายแรกที่ได้เปิดการดำเนินการสู่เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ด้วยการให้บริการเที่ยวบินตรงสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ กรุงโตเกียว ด้วยจำนวน 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และตั้งแต่ที่มีการเปิดเที่ยวบิน สายการบินฯ ได้ให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างทั้งสองประเทศไปแล้วกว่า 160,000 คน

การให้บริการเที่ยวบินรายวันนี้ จะช่วยส่งเสริมให้มีการเดินทางระหว่างกรุงอานาฮิเมะและประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเชื่อมต่อการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป การเพิ่มการบริการในครั้งนี้จะทำให้ปริมาณการเชื่อมต่อเที่ยวบินในกรุงอานาฮิเมะมากขึ้นอีกร้อยละ 40

มร. เจมส์ ไฮแกน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่สายการบินเอทีฮัด เชื่อมั่นว่าการเพิ่มเที่ยวบินเป็นเที่ยวบินประจำวันของสายการบินฯ ในครั้งนี้ จะมีส่วนทำให้ความสัมพันธ์ทางการค้า การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมระหว่างสหรัฐอเมริกาแอร์เวย์สและประเทศญี่ปุ่นมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป

มร. ไฮแกน กล่าวว่า “ตั้งแต่เปิดดำเนินการเป็นต้นมา พวกเราภูมิใจที่ได้กล่าวว่าเราเป็นผู้ให้บริการรายแรกในตะวันออกกลางที่ทำการบินสู่ประเทศญี่ปุ่น และอย่างที่คาดการณ์ไว้ การเดินทางในเส้นทางสายนี้มีจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อการทำธุรกิจ”

“ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดสำคัญของสายการบินเอทีฮัดมาโดยตลอดและจะเป็นเช่นนั้นต่อไป และเรายังคงมุ่งหวังที่จะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวในมหานครอานาฮิเมะได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และเราเชื่อมั่นว่าตลาดการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นก็มี

โอกาสที่จะเติบโตเช่นเดียวกัน”

เที่ยวบินประจำวันสู่กรุงโตเกียวจะให้บริการด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ330-200 ในสองระดับชั้นด้วยกัน ประกอบด้วยที่นั่งในชั้นธุรกิจจำนวน 22 ที่นั่ง และชั้นประหยัดจำนวน 240 ที่นั่ง นอกจากนี้สายการบินฯได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเครื่องอีกมากมาย ที่พร้อมต้อนรับระดับคุณลูกค้าผู้ทรงเกียรติชาวญี่ปุ่นทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วยรายการอาหารสุดพิเศษ ความบันเทิงบนเครื่องบินในระบบภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนลูกเรือชาวญี่ปุ่นหรือสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้

การเพิ่มเที่ยวบินสู่กรุงโตเกียวของสายการบินเอทีฮัตนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเริ่มต้นให้บริการเที่ยวบินสู่เมืองนาโกยาเมื่อต้นปี พ.ศ. 2553 และการให้บริการเที่ยวบินที่ชำระค่าธรรมเนียมกับสายการบินเอเอ็นเอ สายการบินระดับพรีเมียมสัญชาติญี่ปุ่นได้เริ่มต้นขึ้นในขณะนั้นด้วยเช่นกัน และหากรวมเที่ยวบินสู่เมืองนาโกยาเข้าด้วยกัน สายการบินเอทีฮัตได้ให้บริการแก่ลูกค้าระดับคุณลูกค้าผู้ทรงเกียรติระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาบริบทเอมิเรตส์ ทั้งสิ้นราว 230,000 ท่าน

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นมากกว่า 300 บริษัท และชาวญี่ปุ่นจำนวนเกือบ 3,500 คน ดำเนินธุรกิจและอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาบริบทเอมิเรตส์

เพื่อเป็นการสานสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับชาวญี่ปุ่น สายการบินเอทีฮัตได้ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการเริ่มการให้บริการระหว่างเมืองหลวงของทั้งสองประเทศ และในช่วงเวลาที่มีการเปิดเที่ยวบิน ทั้งสองจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน “สัปดาห์วัฒนธรรมญี่ปุ่น”

สายการบินเอทีฮัตยังจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังเครือข่ายการบินที่มีอยู่ โดยจะมีการเพิ่มเที่ยวบินเป็นเที่ยวบินประจำวันสู่เมืองคาซาบลังกา ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

#### ตารางการบินสู่กรุงโตเกียวของสายการบินเอทีฮัต:

เที่ยวบิน	ความถี่	ออกเดินทางจาก	เวลา	เดินทางถึง	เวลา	ระยะเวลา	ชนิดเครื่องบิน
EY878	ประจำทุกวัน	อาบู ดาบี (AUH)	21:50 น.	นาริตะ (NRT)	13:00 น.	10:10 ชั่วโมง	A330-200

EY871	ประจำทุกวัน	นาริตะ (NRT)	21:50 น.	อาบู ดาบี (AUH)	04:35 น.	12:15 ชั่วโมง	A330-200
-------	-------------	--------------	----------	-----------------	----------	---------------	----------

- จบ -

## เกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัด เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เริ่มให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2546 และในปีพ.ศ. 2554 ได้ให้บริการแก่ผู้โดยสารถึง 8.3 ล้านคน จากฐานการบิน ณ สนามบิน

นานาชาติอาบูดาบี ปัจจุบันสายการบินเอทิฮัดให้บริการเที่ยวบินสำหรับอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติ 86

จุดหมายปลายทาง ครอบคลุมตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ

ด้วยเครื่องบินแอร์บัสและโบอิงจำนวน 67 ลำ และอีกกว่า 100 ลำอยู่ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ประกอบไป

ด้วยเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดอย่างเครื่อง เอ380 จำนวน 10 ลำ ทั้งนี้สายการบินเอทิฮัดยังได้เข้าลงทุนในสายการบินแอร์เบอร์ลิน สายการบินแอร์ เซเชลส์ สายการบินเวอร์จิน ออสเตรเลีย และแอร์ ลินกัส ทั้งนี้สายการบินเอทิฮัดได้เริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 และปัจจุบันได้ดำเนินการบนเส้นทางอาบูดาบี-กรุงเทพฯ จำนวนสามเที่ยวบินต่อวัน โดยให้บริการด้วยเครื่องบินโบอิง 777-300อีอาร์ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัดได้ที่ [www.etihad.com](http://www.etihad.com)